



CUỘC THI VIẾT THƯ “THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM EM” CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đa Tốn, ngày 4 tháng 11 năm 2023

Cô Hoa kính mến!

Con là Đỗ Thái An học sinh cũ của cô đây ạ! Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con lại nhớ đến cô – cô giáo chủ nhiệm của con năm lớp 3. Nên hôm nay, con đã viết bức thư này để hỏi thăm cô và kể cho cô nghe về tình hình học tập của chúng con.

Cô ơi, dạo này cô và gia đình có khỏe không ạ? Các em học sinh lớp cô chủ nhiệm năm nay có ngoan và học giỏi không ạ?

Còn con và các bạn trong lớp vẫn luôn nhớ đến cô và nhắc đến cô luôn ạ! Chúng con sẽ không bao giờ quên được một năm học thật đặc biệt, đầy khó khăn và vất vả của cô trò mình bởi đại dịch covid 19. Con ấn tượng mãi một lễ khai giảng mà chúng con không được đến trường, chỉ chào cờ qua ti vi. Vào năm học, chúng con cũng không được nghe cô giảng trực tiếp mà chỉ được học online. Nhưng những tiết học đó vẫn luôn thu hút con bởi giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ấm áp và đầy truyền cảm. Rồi dịch bệnh cũng lắng xuống, sau 7 tháng học online thì cuối cùng chúng con cũng được đến trường. Ấn tượng đầu tiên của con khi gặp cô là một cô giáo với thân hình nhỏ bé, mái tóc dài mượt mà, gương mặt phúc hậu, đôi mắt to tròn, sáng long lanh và nụ cười luôn nở trên môi. Sự thân thiện của cô làm cho con cảm thấy gần gũi và yêu quý cô nhiều hơn.

Trong cả năm học, cô luôn ân cần dạy bảo chúng con. Cô là một người thầy đầy tấm huyết, hết lòng vì học sinh. Con còn nhớ những buổi tối, cô đã dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để ôn cho chúng con trong các cuộc thi. Con luôn biết ơn cô – người đã tạo cho con niềm đam mê và hứng thú trong học tập.

Năm nay là năm học cuối cấp nên các bạn lớp mình rất chăm chỉ và cố gắng học tập cô ạ! Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công trong sự nghiệp trồng người.

Thôi thư đã dài, con xin dừng bút tại đây. Con xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với công lao dạy dỗ của cô.

Học sinh cũ của cô

An

Đỗ Thái An.

Con yêu cô rất nhiều



Cô là người mẹ hiền thứ hai của con



Chúng con mãi nhớ về cô



